

**สพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.  
162 ราย**

นำเสนอเมื่อ : 27 ต.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.  
ตามมติ ก.ค.ศ.เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๙๙๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วย ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติ  
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งเดิม และในสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จำนวน ๑๖๒ ราย

ในกรณี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งและ  
วิทยฐานะเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งเดิม และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่  
ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แล้ว ดังคำสั่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายงานในหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงาน  
ในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ ๔  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. รายงานการส่งตัวและรับรายงานตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ  
การแต่งตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อทราบ พร้อมจัดส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) ของข้าราชการดังกล่าว (รับรอง  
สำเนาถูกต้อง) ไปยังกลุ่มงานบริหารบุคคลนอกสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ สำนักพัฒนาระบบ  
บริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๖)  
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ (นำส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)) วงเล็บมุมของว่า  
“ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. (ตุลาคม ๒๕๖๕)” โดยเร็ว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๖๔ , ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๙๒



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน